

## **Văn mẫu bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay**

Cùng Đọc tài liệu tham khảo những bài văn mẫu trình bày quan điểm về ý kiến *Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay* để có thêm tự tin trước khi viết bài nhé.

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 1**

Trong xã hội hiện đại, khi mà công nghệ và thông tin ngày càng phát triển, giới trẻ đứng trước vô vàn cơ hội và thách thức. Để có thể vững vàng trên con đường trưởng thành và khẳng định bản thân, việc "sống trải nghiệm" được xem là một yếu tố không thể thiếu. Vậy, sống trải nghiệm là gì và tại sao lối sống này lại quan trọng với giới trẻ đến vậy?

Sống trải nghiệm không chỉ đơn thuần là việc tham gia các hoạt động, sự kiện bên ngoài. Đó là quá trình chủ động khám phá, học hỏi và tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ thực tế cuộc sống. Trải nghiệm có thể đến từ những điều nhỏ bé như việc tự mình nấu một bữa ăn, tham gia một câu lạc bộ, cho đến những trải nghiệm lớn hơn như du lịch, làm thêm, khởi nghiệp...

Sống trải nghiệm rất cần thiết với giới trẻ. Trải nghiệm giúp các bạn trẻ hoàn thiện bản thân cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Thông qua việc đối mặt với những khó khăn, thử thách, các bạn sẽ rèn luyện được sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề. Trải nghiệm là cơ hội để các bạn trẻ tiếp xúc với những điều mới mẻ, đa dạng trong cuộc sống. Từ đó, các bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới xung quanh, về bản thân và về những giá trị sống đích thực. Những bài học từ trải nghiệm thực tế thường sâu sắc và đáng nhớ hơn rất nhiều so với kiến thức sách vở. Kinh nghiệm sống sẽ là hành trang quý báu giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong cuộc sống và đưa ra những quyết định sáng suốt. Vượt qua những thử thách và khó khăn trong quá trình trải nghiệm giúp giới trẻ rèn luyện sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng đối mặt với thất bại. Từ đó, họ sẽ trở nên tự tin hơn vào khả năng của mình.

Ngoài ra, việc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu và kết bạn với những người có cùng sở thích, đam mê. Từ đó, các bạn sẽ mở rộng mối quan hệ xã hội và có thêm những người bạn đồng hành trên con đường phía trước. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Sống trải nghiệm sẽ giúp giới trẻ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, những câu chuyện thú vị để kể lại cho con cháu sau này.

Vậy làm thế nào để sống trải nghiệm hiệu quả? Thành công và thất bại, mặt nào mới là trải nghiệm bổ ích? Trước khi bắt đầu bất kỳ trải nghiệm nào, hãy xác định rõ mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Điều này sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng và tập trung vào những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức với những điều mới mẻ. Hãy chủ động tìm kiếm các cơ hội trải nghiệm phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân. Hãy lắng nghe những chia sẻ, lời khuyên từ những người đi trước, từ những người đã có nhiều kinh nghiệm sống. Họ sẽ là những người thầy, người bạn đồng hành đáng quý trên con đường trải nghiệm của bạn. Sau mỗi trải nghiệm, hãy dành thời gian để suy ngẫm và rút ra những bài học cho bản thân. Điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và có những trải nghiệm tiếp theo hiệu quả hơn.

## **Bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay**

Tuy nhiên, sống trải nghiệm cũng cần có sự cân nhắc và lựa chọn thông minh. Không phải trải nghiệm nào cũng tốt và không phải ai cũng phù hợp với mọi loại trải nghiệm. Giới trẻ cần tỉnh táo lựa chọn những trải nghiệm phù hợp với sở thích, khả năng và hoàn cảnh của mình. Đồng thời, cần đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mỗi trải nghiệm để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.

Sống trải nghiệm không chỉ là một lối sống, đó còn là một hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ. Với những lợi ích to lớn mà nó mang lại, sống trải nghiệm xứng đáng là hành trang không thể thiếu của mỗi bạn trẻ trên con đường chinh phục những ước mơ và hoài bão của mình. Hãy dũng cảm bước ra thế giới, trải nghiệm và trưởng thành!

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 2**

Trong cuộc hành trình đến với tuổi trưởng thành, không thể không nhắc đến những trải nghiệm độc đáo và quý báu của tuổi trẻ. Đó chính là giai đoạn cuộc đời đầy năng động và sự tò mò không giới hạn, nơi mà những kinh nghiệm mới mẻ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tương lai.

Mỗi trải nghiệm trong tuổi trẻ không chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ mà còn là cơ hội học hỏi, trưởng thành và phát triển. Chúng ta bước vào thế giới này với tâm hồn tràn đầy khát vọng, sẵn sàng tìm hiểu và thách thức bản thân. Những bước đi đầu tiên trong công việc, học tập và quan hệ xã hội đều góp phần định hình con người chúng ta sẽ trở thành.

Trải nghiệm tuổi trẻ còn là thời kỳ mà chúng ta khám phá vị trí của mình trong xã hội. Chúng ta học cách đối diện với sự khác biệt và tôn trọng sự đa dạng của mỗi người. Những mối quan hệ và tương tác xã hội trong tuổi trẻ giúp chúng ta phát triển kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và hợp tác, những phẩm chất quan trọng để vươn tới thành công trong tương lai.

Không thể phủ nhận rằng tuổi trẻ cũng đi kèm với những thách thức và áp lực. Nhưng chính những khó khăn này giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đối mặt với thất bại, chúng ta học cách đứng dậy và tiến lên. Đối mặt với áp lực, chúng ta học cách quản lý thời gian và ứng phó. Trải nghiệm của tuổi trẻ không chỉ tồn tại trong cá nhân mỗi người mà còn ảnh hưởng đến xã hội và tương lai của cả một quốc gia. Những người trẻ hôm nay sẽ là những người lãnh đạo, nhà nghiên cứu và doanh nhân của tương lai. Sự tích lũy trải nghiệm và kiến thức trong tuổi trẻ là nền tảng quan trọng để họ có thể đóng góp tích cực và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Trải nghiệm tuổi trẻ là một giai đoạn quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Đó không chỉ là thời kỳ tìm kiếm bản thân mà còn là cơ hội để học hỏi, phát triển và định hình tương lai. Chúng ta cần đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm này, vì chúng sẽ tạo nên những dấu ấn không thể nào quên trong hành trình chúng ta gọi là cuộc sống.

(Tác giả: Vũ Hồng Nhung)

## [Bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay](#)

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 3**

Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của đời người, là lúc chúng ta có nhiều năng lượng, nhiệt huyết và khát khao khám phá. Sống trải nghiệm chính là chìa khóa để mở cánh cửa tương lai, giúp giới trẻ khám phá tiềm năng bản thân và sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.

Trong cuộc sống hiện đại, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và thông tin, giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận với tri thức và thế giới xung quanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc chỉ học tập qua sách vở và màn hình máy tính là chưa đủ để trang bị cho mình hành trang vững chắc bước vào đời. Chính vì vậy, "sống trải nghiệm" đã trở thành một xu hướng sống tích cực và cần thiết đối với giới trẻ hiện nay.

Sống trải nghiệm không chỉ đơn thuần là việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch hay thử thách bản thân. Trải nghiệm là cả một quá trình khám phá, học hỏi và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Đó có thể là việc tham gia các dự án tình nguyện, làm thêm, thực tập, hoặc đơn giản là những chuyến đi phượt, những buổi trò chuyện với người lạ, hay những lần thất bại trong cuộc sống.

Sống trải nghiệm mang lại cho giới trẻ rất nhiều lợi ích. Trước hết, trải nghiệm giúp chúng ta phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo. Đây là những kỹ năng không thể học được qua sách vở mà chỉ có thể tích lũy qua trải nghiệm thực tế.

Thứ hai, trải nghiệm giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, về con người và về chính bản thân mình. Qua những trải nghiệm, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những giá trị sống, về ước mơ và hoài bão của mình, từ đó có thể định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.

Thứ ba, trải nghiệm giúp chúng ta rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng ta sẽ học được cách vượt qua và trưởng thành hơn. Những trải nghiệm đó sẽ giúp chúng ta tự tin hơn vào khả năng của mình và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới trong tương lai.

Tuy nhiên, sống trải nghiệm không đồng nghĩa với việc mạo hiểm một cách thiếu suy nghĩ. Giới trẻ cần phải có sự lựa chọn thông minh và có trách nhiệm với những trải nghiệm của mình. Chúng ta cần phải biết cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro, giữa đam mê và thực tế để có những trải nghiệm an toàn và ý nghĩa.

Tóm lại, sống trải nghiệm là một lối sống tích cực và cần thiết đối với giới trẻ hiện nay. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Bởi vì, như Helen Keller đã từng nói: ""Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả".

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 4**

Để có được thành công, con người không chỉ cần tri thức mà còn cần tới những trải nghiệm. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, lối sống trải nghiệm là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ đem lại

## **Bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay**

nhiều lợi ích cho riêng mỗi cá nhân mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Sống trải nghiệm chính là tự mình vượt qua thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Chính nhờ đó mà con người sẽ có thêm nhiều bài học bổ ích, tạo bản đạp hướng tới thành công sau này. Việc trải nghiệm ở đây không gói gọn trong những chuyến đi, những buổi tham quan mà được áp dụng vào mọi khía cạnh khác như công việc, học tập, các mối quan hệ xã hội,...

Khi còn trẻ, con người ta có đầy đủ các yếu tố cần thiết để sẵn sàng trải nghiệm. Đó là sức khỏe, ham muốn khám phá, lòng đam mê, nhiệt huyết cũng như sự mơ mộng. Chính vì vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất để con người không ngừng trải nghiệm.

Lối sống này mang lại rất nhiều điều tích cực cho mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Việc trải nghiệm rồi thất bại khiến con người nhận ra được những ưu và nhược điểm của bản thân. Từ đó, sẵn sàng sửa đổi, phát huy và hoàn thiện. Điều này được áp dụng ở rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục, giúp việc tiếp thu kiến thức của người học thêm hiệu quả hơn nhiều. Không những đem lại vô số bài học kinh nghiệm quý báu, lối sống trải nghiệm còn giúp con người rèn luyện sự tự tin, vững vàng và tự chủ. Đây là yếu tố vô cùng cần thiết để một người có thể chạm được tới thành công.

Đã có rất nhiều người trẻ dám dấn thân, dám trải nghiệm. Tiêu biểu có thể kể đến những tấm gương như tỷ phú Jack Ma, nữ diễn viên Meryl Streep hay Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Họ đều bắt đầu sự nghiệp của riêng mình từ khi còn trẻ, không ngừng thử thách bản thân và từ đó, gặt hái được những "quả ngọt" xứng đáng.

Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều người chưa ý thức đúng đắn về lối sống trải nghiệm. Họ hoặc coi đó như "bản nháp" mà tùy ý hành động, hoặc sống hời hợt, khép mình, vô cảm với thế giới bên ngoài. Đây đều là những trường hợp tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của cộng đồng.

Để có thể sống trải nghiệm một cách thực sự hiệu quả, con người cần không ngừng nỗ lực rèn luyện và phát triển. Mỗi cá nhân hãy tự tìm kiếm cho mình những cơ hội trong cuộc sống, đừng cảm đối mặt với vấn đề của bản thân, tạo cho mình lối suy nghĩ và hành động độc lập từ sớm. Có như vậy, việc trải nghiệm mới mang lại được giá trị. Đồng thời, cha mẹ, thầy cô cũng nên giáo dục trẻ nhỏ về cách sống trải nghiệm theo hướng tích cực từ sớm. Điều này sẽ tránh được những ảnh hưởng xấu không đáng có đến tương lai xã hội.

Tựu chung lại, lối sống trải nghiệm là vô cùng cần thiết đối với giới trẻ. Mỗi người hãy tự rèn luyện, nâng cấp bản thân để bắt kịp được xu hướng đang không ngừng đổi thay của thời đại. Từ đó, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng ngày một văn minh, vững mạnh.

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 5**

Trong xã hội hiện đại ngày nay, giới trẻ đang phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức khác nhau. Để có thể vượt qua những khó khăn đó và phát triển bản thân, việc sống trải nghiệm được coi là một lối sống cần thiết và quan trọng.

## **Bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay**

Sống trải nghiệm không chỉ giúp cho giới trẻ hiểu rõ hơn về bản thân mình mà còn giúp họ phát triển kỹ năng sống và làm việc trong môi trường thực tế. Khi trải qua những trải nghiệm mới, họ sẽ học được cách giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tự tin giao tiếp và quản lý thời gian hiệu quả. Đồng thời, việc trải nghiệm cũng giúp họ mở rộng tầm nhìn, hiểu biết về thế giới xung quanh và phát triển tư duy sáng tạo.

Ngoài ra, sống trải nghiệm còn giúp giới trẻ xây dựng mối quan hệ xã hội, mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo ra cơ hội học hỏi từ những người khác. Nhờ vào việc giao lưu, kết nối với những người có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, giới trẻ sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân mình nhanh chóng hơn.

Tóm lại, sống trải nghiệm là lối sống cần thiết cho giới trẻ hôm nay. Việc trải qua những trải nghiệm mới sẽ giúp họ phát triển bản thân, mở rộng kiến thức và kỹ năng sống cần thiết để thành công trong cuộc sống. Để trở thành những người trẻ tự tin, sáng tạo và thành công, không gì quan trọng hơn việc họ nên sống trải nghiệm và không ngừng học hỏi từ cuộc sống.

### **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 6**

Từ nhỏ, chắc hẳn bạn đã luôn luôn sống trong cuộc sống của những câu chuyện cổ tích mà bà, mà mẹ mang đến. Mỗi câu chuyện đều mang đến cho chúng ta những điều thú vị về cuộc sống, nhưng cuộc sống đó lại màu hồng. Còn thực tế thì không phải vậy, nên giới trẻ ngày nay cần phải sống trải nghiệm chứ không phải chỉ sống trên sách vở.

Lối sống trải nghiệm là lối sống mà chúng ta tự mình có thể tìm hiểu bằng kinh nghiệm của bản thân. Và đặc biệt hơn là bạn có thể tích lũy những kinh nghiệm, những kiến thức và vốn sống cần có để hát triển bản thân.

Bạn đừng bao giờ coi thường lối sống trải nghiệm này. Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước. Từ những trải nghiệm của bản thân bạn có thể đưa ra những quan điểm, ý kiến đúng đắn mà không hề sợ nó không phù hợp. Và chúng ta sẽ biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công.

Nếu nói về trải nghiệm ví dụ điển hình nhất không ai khác chính là Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta. Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, làm nhiều việc, đi nhiều nước để có những trải nghiệm cho bản thân. Và Bác tìm ra con đường đúng đắn để chèo lái con thuyền độc lập tự do.

Nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ chưa coi trọng hoạt động trải nghiệm để bản thân trưởng thành. Đó là những người chỉ chú ý vào việc học tập, thi cử mà chưa chủ động, tích cực trải nghiệm, rèn kỹ năng sống. Một số khác lại đắm chìm trong thế giới ảo.

Vậy nên chúng ta cần tích cực sống trải nghiệm và trau dồi nó. Hãy cùng nhau trải nghiệm để thấy được nhiều điều mới mẻ hơn.

## **Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Mẫu 7**

Nhà giáo dục nổi tiếng người Ý Maria Montessori đã từng quan niệm: "Giáo dục là một quá trình tự hiện được thực hiện bởi trẻ nhỏ và không đạt được nhờ lắng nghe mà nhờ trải nghiệm trong môi trường". Quả thực, việc sống trải nghiệm là vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.

Vậy trải nghiệm là gì? Đó là việc thử thách bản thân, tự mình thực hiện, trải qua một vấn đề cụ thể. Từ đó, hướng đến thu thập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Lối sống trải nghiệm chính là sống một cách tự do, dám thử thách, mạo hiểm mà không ngần ngại gian khó. Lối sống này vô cùng cần thiết đối với những người trẻ, đặc biệt là trong thời đại hội nhập không ngừng như hiện nay.

Khi còn trẻ, con người rất nên sống trải nghiệm. Điều này cần thiết bởi tuổi trẻ là tuổi của nhiệt huyết, đam mê. Lúc ấy, con người ta có đầy đủ những "hành trang" cần thiết: sức khỏe, tâm hồn mơ mộng, ước mơ cao cả, sự tò mò về thế giới,... Việc trải nghiệm có thể đến từ nhiều hoạt động. Đó là công việc, học tập - điều ai cũng phải thực hiện. Hay đó lại là sự trải nghiệm từ việc trò chuyện với bạn bè, người lạ, từ những chuyến đi xa,... Tất cả đều là cơ hội để con người học tập, hoàn thiện và phát triển bản thân.

Lối sống trải nghiệm mang đến cho người trẻ vô vàn lợi ích. Trước tiên, điều này giúp họ có thêm nhiều bài học trong cuộc sống, thêm trưởng thành hơn từng ngày. Hiện nay, hình thức giáo dục ở nước ta cũng đã có nhiều biến chuyển, được thêm vào các tiết học thực hành. Sự thay đổi ấy khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh nhanh và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nước nhà. Tiếp đó, sống trải nghiệm còn giúp con người có thêm nhiều mối quan hệ mới, nâng cao sự tự tin và vững vàng trên con đường tiến tới thành công.

Tiêu biểu cho lối sống trải nghiệm từ khi còn trẻ có thể kể đến những vĩ nhân trên thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, tỷ phú Bill Gate,... Hay ngay như ở Việt Nam cũng có nhiều người trẻ dám trải nghiệm, dám dấn thân để đạt được thành công như anh Võ Thanh Quảng từng đạt giải nhì cuộc thi Lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPPC khu vực Châu Á khi mới là sinh viên năm hai; anh Trần Trung Hiếu - CEO của TopCV, từng phát triển phần mềm từ năm lớp 11;... Tất cả đều là những tấm gương sáng cho việc dám thử thách, dám trải nghiệm.

Tuy nhiên, việc sống trải nghiệm ở giới trẻ vẫn còn tồn tại những mặt trái. Có người lấy cái danh "trải nghiệm", "thử thách" mà bỏ bê học tập, chỉ chú trọng vào những cuộc chơi bên ngoài. Hoặc cũng có người coi cách sống đó chỉ là "bản nháp", mình làm gì cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Đây là những suy nghĩ sai lệch, làm mất đi giá trị thực sự của lối sống trải nghiệm. Bên cạnh đó, cũng có người lại khép mình, sống một cách máy móc, thiếu sự quan tâm đến thế giới bên ngoài. Dù là trường hợp nào thì chúng cũng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính cá nhân đó. Đồng thời, kìm hãm sự phát triển chung của cộng đồng.

Vậy, để có thể sống trải nghiệm một cách hiệu quả, con người cần không ngừng nỗ lực. Việc rèn luyện bản thân về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, sức khỏe, kinh nghiệm là vô cùng cần thiết. Chính những thứ hành trang đó sẽ giúp mỗi cá nhân thêm vững vàng trên con đường chinh phục thành công của mình. Không chỉ vậy, hãy hình thành cho bản thân sự độc lập trong tư duy, hành

## **Bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay**

động. Có như vậy, con người mới có thể sáng suốt đưa ra định hướng hành động khi đối mặt với khó khăn. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cũng nên có sự giáo dục từ sớm cho con trẻ về lối sống trải nghiệm tích cực.

Nhìn chung, việc trải nghiệm là vô cùng cần thiết. Trong thời đại hội nhập ngày nay, nếu không nỗ lực cải thiện bản thân, con người sẽ bị thụt lùi so với xã hội. Chính vì vậy, chỉ có không ngừng học tập và trải nghiệm, mỗi cá nhân mới có thể hoàn thiện, từ đó tiến tới thành công mà mình mong đợi, góp phần phát triển xã hội.

-/-

Trên đây là **một số bài văn mẫu bàn về ý kiến Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay** do Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp các em có thêm những ý văn hay cho bài làm của mình. Tham khảo thêm các bài văn hay khác tại mục tài liệu **Văn mẫu 7** để tự rèn luyện kỹ năng làm văn. Chúc các em học tốt!